



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๓๘๘๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ทป.๑ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓. แบบบันทึกการยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)

๕. แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี โดยผ่อนชำระคืนภายในกำหนด ๑๒ ปี (๑๔๔ งวด) จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ยื่นคำขอกู้ยืม ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ส่งเอกสารดังนี้

๑. คำขอกู้ยืมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมหลักฐานประกอบที่ระบุในคำขอกู้ยืมเงินทุนฯ ข้อ ๘ (จำนวนอย่างละ ๒ ชุด)

๒. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) จำนวน ๒ ชุด

๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

/สำนักงาน ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้โดยเคร่งครัด เนื่องจากข้าราชการครูบางรายมีหนี้หลายทางต้องส่งชำระหนี้หลายแห่ง การเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินของทางราชการ หากผิดนัดชำระหนี้ก็จะถูกติดตามทวงถามทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ถ้าเกิดหนี้ค้างชำระติดต่อกันหลายงวดจะถูกฟ้องศาลเพื่อเรียกคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับในอัตราที่สูง ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณของทางราชการ ขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และความสามารถในการชำระหนี้คืนโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อ่านคำขอกู้ยืมฯ และเอกสารประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และหากพ้นกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติศาสตร์ พรหมแสงใส)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ยืม

